

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๖ (๓/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ณ ห้องประชุมสภา อาคารที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

วาระที่	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
๓.๑	การประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อเลือกผู้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดี อาจสุ่มเสี่ยงต่อการ กระทำผิดต่อข้อกฎหมาย	สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการนำเสนอ ประเด็นที่อาจสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดข้อ กฎหมาย ดังนี้ ๑) มอบคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายเป็น ผู้ดำเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง ตาม ประเด็น เจ้าหน้าที่และกรรมการสภามหาวิทยาลัย บางท่านที่มีอำนาจพิจารณาทางปกครอง ซึ่งมี สภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาทาง ปกครองไม่เป็นกลาง ดังรายชื่อ ๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิสุทธิ ใบบ่ ๒. นายโอภาส เขียววิชัย ๓. ดร.อธิปัตย์ คลี่สุนทร ๒) มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบัติ พรหมเสน ดำเนินการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้ประชาคม ได้รับรู้และรับทราบโดยทั่วกัน	คณะกรรมการ ตรวจสอบ ข้อเท็จจริง ผศ.สมบัติ พรหมเสน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ตรวจสอบหา ข้อเท็จจริง ดำเนินการลงข่าว ศรีพิบูล ฉบับที่ ๓๘ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เพื่อแจ้งให้ ประชาคมได้รับ แล้ว
๔.๑	การพิจารณาการต่อเวลา ราชการของข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา	สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบผลการพิจารณา ไม่ต่อเวลาราชการของ รศ.ทัศนีย์ ศิริวรรณ ตามที่ประชุมของคณะกรรมการเพื่อพิจารณา กำหนดจำนวนและตัวบุคคลของคณาจารย์ที่จะ เกษียณอายุราชการ ได้เสนอ	คณะกรรมการ เพื่อพิจารณา กำหนดจำนวน และตัวบุคคล ของคณาจารย์ที่ จะเกษียณอายุ ราชการ	คณะกรรมการ ดำเนินการแจ้งผล ให้ รศ.ทัศนีย์ ศิริวรรณ รับทราบแล้ว
๔.๒	การพิจารณาการขอกำหนด ตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งทางวิชาการ	สภามหาวิทยาลัยมีมติไม่อนุมัติผลการประเมิน การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อดำรง ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของ นายกิตติพงษ์ สุวรรณราช สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการ บริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงครามได้เสนอ	คณะกรรมการ บริหารงาน บุคคลประจำ มหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูล สงคราม	คณะกรรมการ ดำเนินการแจ้งผล ให้ นายกิตติพงษ์ สุวรรณราช รับทราบแล้ว

วาระที่	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
๔.๓	การพิจารณา “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม ว่าด้วย งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖	สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามที่เสนอ โดยให้ นำข้อเสนอนี้ของกรรมการพิจารณาปรับปรุง แก้ไขต่อไป	คณะกรรมการ การเงินและ งบประมาณ	ดำเนินการให้ นายกสภา มหาวิทยาลัยลง นามในข้อบังคับ แล้ว
๔.๔	การพิจารณา “ร่าง” ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล สงคราม เรื่อง อัตราค่าจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.	สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ (ร่าง) ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง อัตรา ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ตามที่ เสนอ	คณะกรรมการ บริหารงาน บุคคลประจำ มหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูล สงคราม	ดำเนินการให้ อธิการบดีลงนาม และประกาศใช้ แล้ว
๔.๕	การพิจารณาสาขาวิชาที่ สอดคล้องกับความต้องการ ของประเทศ	สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบสาขาวิชาที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ จำนวน ๒๖ สาขาวิชา โดยมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการ แจ้งสาขาวิชาต่อสำนักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป	รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดส่ง เรื่องไปยัง สกอ.

หมายเหตุ มติสภามหาวิทยาลัยได้แจ้งและเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานและบุคคลได้รับทราบ โดยสามารถค้นหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย <http://council.psu.ac.th/>